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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตําบล

เพ่ือทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์

ลําดับ

ท่ี
ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

หมาย

เหตุ

1 นายประยุทธ เกษี ประธานสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์ ประยุทธ เกษี

2 นายอ่างทอง สมเพชร รองประธานสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์ อ่างทอง สมเพชร

3 นายทองมา ธุระกิจ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ทองมา ธุระกิจ

4 นายภาษิต ธุระกิจ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ภาษิต ธุระกิจ

5 นายสมัย บัวระบัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สมัย บัวระบัน

6 นายอํานาจ จอมคําสิงห์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 อํานาจ จอมคําสิงห์

7 นายทรงฤทธิ์ แสงคําไพ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ทรงฤทธิ์ แสงคําไพ

8 นายบุญเกง ทรงสิทธ์ิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 บุญเกง ทรงสิทธ์ิ

9 นายมงคล แสนสิงห์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 มงคล แสนสิงห์

10 นางสาวศรัญญา สิทธิภักดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ศรัญญา สิทธิภักดิ์

11 นายวิรัญ ภูเนตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 วิรัญ ภูเนตร

12 นายรังสรรค์ อุ่นเจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 รังสรรค์ อุ่นเจริญ

13 นายทองสุข วรนาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 ทองสุข วรนาม

14 นายประทวน ใหญ่แก่นทราย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 ประทวน ใหญ่แก่นทราย

15 นางเอมอร บุญศักดิ์รักษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 เอมอร บุญศักดิ์รักษา

16 นายหวัน สารมูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 หวัน สารมูล

17 นายบุญหลัด คําหงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บุญหลัด คําหงค์

18 นายนรินทร์ เฉลยพจน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 นรินทร์ เฉลยพจน์

19 นายเดชา บุตรโต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 เดชา บุตรโต

20 นายประพิช เขตเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ประพิช เขตเจริญ

21 นายอดุลย์ วิชัยศร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 อดุลย์ วิชัยศร

22 นายคําตา กันลา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 คําตา กันลา

23 นางบัวผัน วงค์มะณี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บัวผัน วงค์มะณี

24 นายลําดวน อนุไพร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 ลําดวน อนุไพร
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ลําดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

หมาย

เหตุ

25 นางรจนา จันทรวารีย์ ผู้อํานวยการส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแมต รจนา จันทรวารีย์

26 นางเดือนฉาย อินทนพ ผู้อํานวยการส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านสังข์ เดือนฉาย อินทนพ

27 นายสมาน ไชยปัญญา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสังข์สงยาง สมาน ไชยปัญญา

28 นายต๋อง สุวรรณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร ต๋อง สุวรรณ์

29 นายทวี อามัสสา ครูชํานาญการพิเศษ ทวี อามัสสา

30 นางพิมพ์กานต์ แสวงผล ครู กศน.ตําบลสะอาดสมบูรณ์ พิมพ์กานต์ แสวงผล

31 ร.ต.อ. อเนก ผลาพรม รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด อเนก ผลาพรม

32 นางเกสร ภูมิเขต ประธาน อสม. หมู่ที่ 7 เกสร ภูมิเขต

33 นางสุวรรณา มาตย์วิเศษ ประธาน อสม. หมู่ที่ 10 สุวรรณา มาตย์วิเศษ

34 นางบุญส่ง จันทะนงค์ ประธาน อสม. หมู่ที่ 12 บุญส่ง จันทะนงค์

35 นายวรรณ วงศ์อามาตย์ ประธาน อสม. หมู่ที่ 15 วรรณ วงศ์อามาตย์

36 นายพรมสัน วัฒนวิเศษ อปพร. หมู่ที่ 5 พรมสัน วัฒนวิเศษ

37 นางสุภาพ ปัญญา อปพร. หมู่ที่ 6 สุภาพ ปัญญา

38 นายสุขเกียรติ สร้างนานอก อปพร. หมู่ที่ 15 สุขเกียรติ สร้างนานอก

39 นายอาภัย สาระศรี เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ EMS อาภัย สาระศรี

40 นางพิลัยลักษณ์ เล็กพลอย ประธานกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี หมู่ที่ 4 พิลัยลักษณ์ เล็กพลอย

41 นางสถิตย์ ไทยสงคราม ประธานกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี หมู่ที่ 5 สถิตย์ ไทยสงคราม

42 นางนลินทร์ บัวระบัน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน นลินทร์ บัวระบัน

43 นางไพลินทร์ ใหญ่แก่นทราย คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ไพลินทร์ ใหญ่แก่นทราย
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์

วัน อังคาร ท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลําดับ

ท่ี
ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

หมาย

เหตุ

1 นายสหาย สังฆะมะณี นายก อบต.สะอาดสมบูรณ์ สหาย สังฆะมะณี

2 นายคําพันธ์ มาตย์วิเศษ รองนายก อบต.สะอาดสมบูรณ์ คําพันธ์ มาตย์วิเศษ

3 นายทองอินทร์ กันลา รองนายก อบต.สะอาดสมบูรณ์ ทองอินทร์ กันลา

4 ร้อยตรีโยธิน อุปรา เลขานุการนายก อบต.สะอาดสมบูรณ์ ร้อยตรีโยธิน อุปรา

5 นายประยุทธ เกษี ประธาน สภา อบต.สะอาดสมบูรณ์ ประยุทธ เกษี

6 นายอ่างทอง สมเพชร รองประธาน สภา อบต.สะอาดสมบูรณ์ อ่างทอง สมเพชร

7 นายภาษิต ธุระกิจ สมาชิกสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์ ภาษิต ธุระกิจ

8 นายไพรัตน์ อุ่นเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ไพรัตน์ อุ่นเจริญ

9 นายเอกวัฒน์ สิทธิศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เอกวัฒน์ สิทธิศาสตร์

10 นายจักรพงษ์ กุนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จักรพงษ์ กุนันท์

11 นางรจนา จันทรวารีย์ ผอ.รพ.สต.บ้านแมต รจนา จันทรวารีย์

12 นางเดือนฉาย อินทนพ ผอ.รพ.สต.บ้านสังข์ เดือนฉาย อินทนพ

13 นายวิเชียร บัวระบัน ผู้แทนภาคราชการ วิเชียร บัวระบัน

14 นายสมหวัง วงศ์มะณี ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน สมหวัง วงศ์มะณี

15 นายคําแสง อิทธิมา ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน คําแสง อิทธิมา

16 นายไพมณี สมนา ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน ไพมณี สมนา

17 นายสมบูรณ์ แข้คํา ปลัด อบต.สะอาดสมบูรณ์ สมบูรณ์ แข้คํา

18 นางกอบกุล เฟื่องฟู รองปลัด อบต.สะอาดสมบูรณ์ กอบกุล เฟื่องฟู

19 นายเชิดชาย รักไท้ ผอ.กองช่าง เชิดชาย รักไท้

20 นางจิตรลดา จิณฤทธิ์ หัวหน้าสํานักปลัด จิตรลดา จิณฤทธิ์

21 นางสําเนียง ปัญญา ผอ.กองคลัง สําเนียง ปัญญา

22 นางปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์ ผอ.กองการศึกษา ปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์

23 นางอัญรัตน์ ธรรมสาร ผอ.กองสวัสดิการสังคม อัญรัตน์ ธรรมสาร

24 นางนาตยา มันตาพันธ์ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร นาตยา มันตาพันธ์

25 นายสัญญา ยิ่งกําแหง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง สัญญา ยิ่งกําแหง

26 นางบูรณ์ศิริ ภาวะลี หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน บูรณ์ศิริ ภาวะลี

27 นางณิชาภา อุประจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯลฯ ณิชาภา อุประจันทร์

28 นางสาวกุลการ ละมุลพงษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กุลการ ละมุลพงษ์
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เปิดประชุม เวลา 09.00 น.

รายงานการประชุมคณะพัฒนา

นายสหาย สังฆะมะณี - ผมขอเปิดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นวันน้ีมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม

นายก อบต. ท้องถิ่นระดับตําบลเพื่อทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566 - 2570) ของตําบลสะอาดสมบูรณ์ของเรา เพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13,SDGs,ยุทธศาสตร์จังหวัด,

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด,ยุทธศาสตร์(อปท.)และ

นําไปใช้ทําข้อบัญญัติปี 2567 เนื่องจากแผนพัฒนาปี 2566 - 2570 ประจําปี 2567

ไ ด้ มี ก า ร จั ด ทํ า แ ล ะ ป รั บ แ ผ น แ ล้ ว จ ะ ต้ อ ง นํ า เ ส น อ ใ ห้ ส ภ า

พิจารณาใน วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เพราะฉะน้ันจึงต้อง เ รียนเชิญทุกท่าน

มาประชุมในวันนี้ครับ

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ก็คงไม่มีนะครับ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.2 ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เชิญเลขาครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - กราบเรียนท่านนายกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ขอนําเรียนข้อมูลเบื้องต้นว่า

ปลัด อบต. วันน้ีเราจะมีประชุมกันอยู่ 2 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลตามคําสั่ง

องค์การบริหารส่วนตําบลที่ 238/2566 มีนายกเป็นประธานและมีคณะกรรมการร่วมอีก

28 ท่านและอีกคณะหนึ่งก็คือประชาคมตําบลเขาได้กําหนดสัดส่วนให้เราประชุม

สัดส่วนมีดังนี้นะครับ สัดส่วนที่ 1.สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลทุกคนต้องเข้าร่วม

ประชุมประชาคมตําบลก็มี 16 ท่าน สัดส่วนที่ 2.กํานัน,ผู้ใหญ่บ้าน,หัวหน้าสถานีอนามัย

หรือผู้อํานวยการ รพ.สต.,ผู้อํานวยการโรงเรียนหรือผู้อํานวยการของรัฐหรือเอกชน

หัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆที่ตั้งอยู่กศน.ในพ้ืนที่เขาให้สัดส่วน 10 คนส่วนใหญ่เราก็จะ

เอาเป็นท่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในสัดส่วนนี้และผอ.รพ.สต. สัดส่วนที่ 3 มีหัวหน้าส่วนหรือ

ตัวแทนส่วนรัฐวิสาหกิจมีหน่วยงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่ตําบลสัดส่วนน้ีให้ 5 คน เป็นตัวแทน

เราก็เลยได้เรียนเชิญท่านผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสังข์สงยาง ผอ..สมาน ไชยปัญญา,

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแมต ผอ.ต๋อง สุวรรณ์และก็มีท่านร้อยตํารวจเอกอเนก

ผลาพรมเป็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีประจําการอยู่ท่ีตําบลเรานะครับ สัดส่วนที่ 4 ตัวแทน
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จากอสม.,อปพร.,คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จํานวนท้ังสิ้น 12 คน รวมแล้ว

คณะกรรมการในตําบลเราท้ังส้ินมีท้ังหมด 43 ท่าน รวมกับคณะกรรมการพัฒนาตําบล

อีก 28 ท่านเพราะฉะน้ันวันนี้ก็เลยต้องมี 2 คณะประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาจัดทําแผน

แผนพัฒนาจะเริ่มต้นจากการประชาคมหมู่บ้านแล้วก็จะมาประชุมคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําแผนโดยมีปลัดอบต.เป็นประธานกรรมการคณะกรรมชุดนี้จะมีหน้าท่ี

เพียงรวบรวมข้อมูลจัดลําดับยุทธศาสตร์แล้วเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาส่วนตําบลที่มี

นายกเป็นประธานจํานวน 28 ท่านหลังจากที่ ผ่านคณะนี้แล้วเราก็ต้องเสนอสภา

สภาจะต้องให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาตําบลหลังจากนั้นนายกก็จะประกาศใช้

แผนพัฒนาก็เป็นอันเสร็จส้ินกระบวนการจัดทําแผน ต่อไป

ระเบียบวาระ 3.1 ร่างแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน (พ.ศ . 2566 – พ.ศ. 2570) ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรับปรุงแผนพัฒนาปี 2566 ซ่ึงเราได้ดําเนินการไปแล้ว

ประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว กําลังจะดําเนินการก็ปรากฏว่ามีหนังสือจากประชาคมหมู่บ้าน

หมู่ที่ 9 บ้านดงเค็งที่ได้รับงบประมาณจัดทําถนนคสล.ภายในหมู่บ้านได้ส่งมาถึงนายก

อยากเปลี่ยนเส้นทาง เปลี่ยนเป้าหมายท่ีเดิมตรงนั้นมีประชากรอยู่ 1 ถึง 2 ครอบครัว

ยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วน ความจําเป็นเร่งด่วนก็คือถนนอีกจุดน่ึงท่ีอยู่หน้าวัดยาวไปถึง

ถนนลาดยางบ้านท่านสุดใจมันต่ําเวลามีฝนตกน้ําท่วมแต่งบประมาณที่อนุมัติก็เลยขอ

แก้ไข ทีน้ีทางฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนมาตรวจสอบแล้วมันไม่มีในแผนมันทําไม่ได้

เพราะฉะนั้นจะต้องมีการปรับปรุงแผนก็เลยต้องผ่านคณะกรรมการปรับปรุงจัดทําแผน

มาแล้วเสนอเข้าคณะกรรมการพัฒนาและเสนอเข้าสู่ท่ีประชุมประชาคมตําบลในวันน้ีน้ีคือ

ระเบียบข้อ 3.1 ใช้งบประมาณเท่าเดิม สภาอนุมัติให้แล้วกําลังจะดําเนินการก่อสร้างแต่

ทางชุมชนบอกว่าให้เปล่ียนก็เลยต้องมาเข้ากระบวนการในวันน้ี หลังจากที่ผ่านสภาแล้วก็

ต้องยกเลิกโครงการเก่าไปเป็นโครงการใหม่ระเบียบวาระ 3.1 ก็นําเรียนช้ีแจงให้

คณะกรรมการได้รับทราบเพียงเท่าน้ีหรือเจ้าของพื้นที่จะชี้แจงเพิ่มเติมก็ได้นะครับและอีก

โครงการหน่ึงไม่มีในแผนปี 2566 คือ เคร่ืองพ้นยุงที่เราใช้อยู่น่าจะเป็นของปี 2556

จํานวน 5 เครื่องแต่ใช้ได้จริงอยู่ 2 เครื่อง เครื่องหนึ่งไฟไหม้ได้จําหน่ายเป็นซากไปแล้ว

ส่วนอีก 2 เคร่ืองน่าจะซ่อมแซมไม่ได้แล้วก็จะใช้ได้อยู่ 2 เคร่ือง ในปีนี้ท่านนายกก็เลย

อยากจะซ้ือมาทดแทนของเดิมแต่ฝ่ายแผนเขาดูแล้วมันไม่มีในแผนนะครับก็เลยต้องเสนอ

ปรับเหมือนกัน เป็นจัดซื้อเค ร่ืองพ้นหมอกควัน เพื่อกํา จัด ยุง จํานวน 4 เค ร่ือง

ในงบประมาณ 280,000 บาทก็ตกเครื่องละประมาณ 70,000 บาทนี้เป็นโครงการ

ปรับปรุงแผนปี 2566 ก็ เรียนเชิญคณะกรรมการประชาคมตําบลเราได้ซักถาม

เรียนเชิญครับ เชิญท่านประพิชครับ
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นายประพิช เขตเจริญ - เรียนท่านนายกและคณะกรรมการทุกท่านครับเนื่องด้วยบ้านดงเค็งหมู่ 9 ถนนคสล.ทรุด

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 โทรม เพราะหน้าบ้านนายบุญจันทร์มาถึงบ้านผู้ช่วยเวลาฝนตกน้ําจะท่วมขังตามแอ่งทําให้

ถนนทรุดโทรมและชาวบ้านได้สัญจรเส้นทางนี้ประจําชาวบ้านก็ร้องเรียนมาจึงเป็น

โครงการที่เร่งด่วน ผมและคณะกรรมการได้มาปรึกษากันแล้วว่าถนนเส้นออกไปทางบ้าน

หนองผือท้ายบ้านซึ่งไม่ค่อยมีความจําเป็นเร่งด่วน ไม่ค่อยมีคนสัญจรมากท่าไหร่แต่เส้นท่ี

เราขอสับเปล่ียนมีประชาชนสัญจรมากกว่าและจําเป็นเร่งด่วนดังนั้นก็ขอฝากทางท่าน

คณะผู้บริหารและคณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาด้วยครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - เรียนเชิญท่านไพรมณี ครับ

ปลัด อบต.

นายไพรมณี สมนา - เรียนท่านนายกและคณะกรรมการทุกท่านครับสิ่งท่ีผมอยากเพิ่มเติมที่ท่านประพิชได้

ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน อธิบายนะครับ ตรงเป้าหมายจะปรับปรุงถนนคสล.เส้นใหม่ในข้อ 66 จากบ้าน

นายสมจิต นามิสาถึงบ้านนายบุญจันทร์ สีลาดเลาเป้าหมายที่ท่านจะให้คณะกรรมการ

เราพิจารณาคือที่ไหนครับ ขอเป้าหมายท่ีชัดเจนด้วยครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - ครับเป้าหมายคือจากหน้าบ้านนายคณิต อุปมานะผ่านหน้าโรงเรียน ผ่านหน้าวัดแล้วมา

ปลัด อบต. จดกับถนนลาดยางเส้นกลางหมู่บ้านน้ีคือเป้าหมายส่วนการดําเนินการที่จะทําได้ปรึกษา

กันเบื้องต้นว่าเส้นหน้าวัดสามารถทําได้กี่เมตรก็ทําตามงบประมาณที่อนุมัติไปแล้วตาม

โครงการเดิมคือยกงบประมาณตรงนั้นมาใส่ตรงน้ีซึ่งทางกองช่างจะออกไปสํารวจใหม่เป็น

สองช่วงรบกวนเจ้าของพ้ืนที่ให้ข้อมูลท่ีชัดเจนอีกครั้งครับ

นายประพิช เขตเจริญ - ตามท่ีช่างโยธาได้ออกสํารวจช่วงแรกจากหน้าบ้านนายบุญจันทร์มาถึงหน้าบ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 นายทองใบ จันทัง ประมาณ 50 เมตรที่เป็นหลุมอยู่ตรงน้ันหน้าบ้านนายทวีเวลาฝนตกก็

จะเป็นแอ่งลึกมากครับต่อมาช่วงที่สองคือหน้าบ้านนายสมบัติ ชูตามาถึงหน้าบ้าน

นายสมจิต นามิสาตามท่ีนายช่างได้ไปวัดดึ่งสองจุดนี้ท่ีเป็นแอ่งลึกครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - แต่ในเป้าหมายถนนเส้นนี้มันยาวเลยนะครับแล้วเวลาไปทํามันจะตรงจุดอีกไหมเราจะระบุ

ปลัด อบต. ลงไปในแผนเลยไหมหรือว่าจะเอาเป้าหมายท่ียาวแบบนี้เลย
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นายสหาย สังฆะมะณี - ขออนุญาตในที่ประชุมครับเร่ืองของแผนเคยมีการปรับปรุงถนนคสล.เส้นหน้าวัดศรีไพ

นายก อบต. วาสไปทางทิศตะวันออกถึงบ้านนายคณิต อุปมานะตอนนั้นจะทํามันทําไม่ได้ก็เลยจะทํา

ไปทางทิศตะวันตกในเม่ือปรับปรุงแผนแล้วประชาคมชาวบ้านเขียนมาเขาให้ทําจากหน้า

วัดศรี ไพวาสไปทางทิศตะวันตกถึงถนนลาดยางทีนี้กลับมาดูแผนใหม่เริ่มจาก

บ้านนายคณิต อุปมานะถึงบ้านนายสมบูรณ์ ใจสว่างแล้วเราจะทําเราไม่ได้เริ่มจาก

บ้านนายคณิตนะครับจะเริ่มจากหน้าวัดไปทางทิศตะวันตกเป็นถนนสองช่วงออกแบบ

สํารวจแล้วผมไปดูพื้นที่มาแล้วเงินจํานวนเท่ากันแต่จะทําสองช่วงทีนี้จะเกิดปัญหาไหมละ

ผมขอถามฝ่ายแผนครับ ทําไมไม่ทําในแผนเก่ามันมีอยู่จากหน้าวัดศรีไพวาสไปทางทิศ

ตะวันออกถึงบ้านนายคณิต อุปมานะ ทีนี้จากหน้าวัดศรีไพวาสไปทางทิศตะวันตกถึง

บ้านนายสมบูรณ์ ใจสว่างมันก็เป็นสองโครงการนะครับก็สามารถทําได้แล้วจะมาทํายาว

เลยผมกลัวมันทําไม่ได้อีก เชิญหัวหน้าแผนอธิบายครับ

นางบูรณ์ศิริ ภาวะลี - เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันขอชี้แจงถ้างบประมาณเราไม่พอในปี 66

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ เราทําได้ถึงไหนก็ถึงตรงนั้นและในปี 67 ก็ทําต่อไปอีก

นายสหาย สังฆะมะณี - เรื่องงบประมาณมีไม่พออยู่แล้วผมถามว่าจุดเริ่มต้นจากบ้านนายคณิต อุปมานะถึง

นายกอบต. บ้านนายสมบูรณ์ ใจสว่างแต่ถ้าเราไม่เร่ิมต้นจากบ้านนายคณิตเราจะไปทําท่ีหน้าวัดเลย

มันจะทําได้หรือไม่

นางบูรณ์ศิริ ภาวะลี - ตอนประชาคมเข้ามาเป้าหมายก็คือเริ่มต้นจากบ้านนายคณิตทําไปสิ้นสุดตรงไหนก็ตรงนั้น

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ มันก็สามารถทําได้ค่ะ

นายสหาย สังฆะมะณี - ถ้างั้นก็ทําจากบ้านนายคณิตแล้วจะมาปรับปรุงทําไมเพราะว่าบ้านนายคณิตมันมีอยู่ใน

นายก อบต. แผนอยู่แล้วจะมาปรับปรุงแผนอีกทําไม

นายสมบูรณ์ แข้คํา - คืออย่างนี้นะครับแผนเขาทําเป้าหมายไว้ยาวซึ่งมันเป็นเส้นเดียวกันนี้แหละจากบ้าน

นายกอบต. นายคณิตมาถึงถนนลาดยางมันเส้นเดียวกันแต่ทางนายกอยากให้ช้ีจุดไปเลยกลัวว่ามันจะ

ทําไม่ได้อีกตรงเป้าหมายจุดท่ีหนึ่งเริ่มจากตรงไหนจากหน้าวัดไปทางทิศตะวันตกถึง

ตรงไหนก็ระบุลงไปแล้วจุดที่สองจากตรงไหนไปถึงหน้าบ้านนายสมบูรณ์ ใจสว่างมันก็จะ

กลายเป็นสองจุดเอาแบบนี้ไหมครับ เชิญท่านประยุทธครับ
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นายประยุทธ เกษี - เรียนท่านประธานท่ีเคารพในระเบียบวาระนี้ก็จะมีสองโครงการที่เรากําลังหารือกันอยู่

ประธานสภา อบต. หนึ่งเป็นโครงการปรับปรุงถนนคสล.ของหมู่ 9 จริงๆ โครงการก็บอกแล้วว่าเร่ิมจากบ้าน

นายคณิต อุปมานะทีนี้ตามความเข้าใจถ้าไม่ผิดพลาดก็คิดว่าก็น่าจะเริ่มจากบ้าน

นายคณิต อุปมานะเมื่อก่อนแผนมาอย่างน้ีแต่ถ้าตัวโครงการน้ีไปอยู่ในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายที่จะดําเนินการก็ดําเนินการตามนั้นเลยนะครับแต่น้ีเข้าใจว่าเป็นแผน

ก็คือครอบคลุมทั้งเส้นจากบ้านนายคณิตมาถึงบ้านายสมบูรณ์ ใจสว่างถึงลาดยางอันนี้คือ

คลุมทั้งเส้นแต่ทีนี้เข้าใจว่าเวลาไปจัดทําข้อบัญญัติหรือแก้ไขในงบประมาณถ้ามันไม่ตรง

ตามนี้แต่มันอยู่ในช่วงของโครงการในแผนมันทําได้ไหมเด่ียวจะบอกว่ามันไปติดขัดตรงน้ัน

ตรงน้ีเขาบอกเริ่มจากตรงน้ีก็ต้องเร่ิมจากตรงน้ีเพราะฉะน้ันการแก้ปัญหาต้องแก้ให้ตรงจุด

แก้ให้ตรงตามความต้องการของพื้นท่ีขอบคุณครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - ขอบคุณท่านประธานสภาที่ผมถามคือผมอยากชัดเจนของความเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเกิด

นายก อบต. ปัญหามาแล้วมันทําไม่ได้อีกผมก็ได้ดูในเอกสารท่ีเขาประชาคมมานะครับก็เร่ิมจากหน้าวัด

ไปทางทิศตะวันตกถึงถนนลาดยางหน้าบ้านนายสมบูรณ์ ใจสว่างทีนี้มาดูในแผนกลับเป็น

บ้านนายคณิตคนท่ีทําเขาจะตามทันไหมละถ้ามันทําได้ผมก็ไม่ได้ว่า ผมถามว่าถ้าเริ่มจาก

บ้านนายคณิต อุปมานะไปทางทิศตะวันตกถึงถนนลาดยางหน้าบ้านนายสมบูรณ์

ใจสว่างโครงการน้ีมันยาวถ้ามันทําได้เราไม่ต้องไปเร่ิมต้นตรงน้ันเราไม่ต้องเปลี่ยนหรือ

แก้ไขอะไรเลยถ้ามันทําไม่ได้แล้วเราจะทํายังไงผมก็เลยถามหัวหน้าแผนเราต้องหาข้อสรุป

ให้มันจบนะครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - โครงการน้ีเปลี่ยนเฉพาะเป้าหมายเป็น 2 ช่วงพอดีหนังสือท่ีท่านผู้ใหญ่บ้านเสนอมา

ปลัด อบต. เป้าหมายมันยาวเกินไป เริ่มจากบ้านนายคณิต อุปมานะไปทางทิศตะวันตกถึง

ถนนลาดยางหน้าบ้านนายสมบูรณ์ ใจสว่างจริงๆแล้วเส้นน้ีมันครอบคลุมทั้งเส้นถ้าเราจะ

ทํามันก็ทําได้ก็คือเราต้องไปกําหนดจุดเริ่มต้นเป็นโครงการเดียวแต่ 2 จุดก็คือต้องเสนอ

สภาอีกทีหน่ึงเราก็จะไปลงรายละเอียดในใบ ปร.4 ปร.5 ว่าเริ่มจากตรงไหนถึงตรงไหน

ช่ว งที่ ห น่ึ ง ใช้ งบ เท่ า ไหร่ ช่ ว งที่ สอ ง ใ ช้ งบ เท่ า ไหร่ ตามแผน เดิ ม เริ่ มจากบ้ าน

นายคณิต อุปมานะไปทางทิศตะวันออกมันจะไม่มีย้อนมาทางทิศตะวันตกก็เลยเป็นที่มา

ของการปรับปรุงครั้งนี้ เชิญท่านประยุทธครับ

นายประยุทธ เกษี - จริงๆแล้วถ้าจะให้ผู้ใหญ่บ้านกําหนดเป้าหมายเองมันอาจจะไปสวนทางกับระเบียบและ

ประธานสภา อบต. แนวทางการปฏิบัติไหมเพราะเขาบอกถึงความต้องการของหมู่บ้านเขาแล้วว่าเขาจะทํา
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ตรงน้ี จุดแรกคือตรงนี้ จุดที่สองตรงน้ีทีนี้ทางช่างต้องชัดเจนว่ามันทําได้ไหมทั้งสองจุด

ซึ่งใช้งบโครงการเดียวที่อนุมัติไปแล้วถ้ามันไม่ได้ก็บอกมาว่ามันติดขัดตรงน้ีนะเขียนใน

แผนให้ชัดเจนเลยว่า เริ่มจากตรงน้ีไปถึงตรงนี้ในหนังสือต้องชัดเจนครับ เพื่อความถูกต้อง

เช่นถ้าเร่ิมจากบ้านนายคณิต ทําไมไม่ทําจากบ้านนายคณิตเด๋ียวมันจะมีปัญหาไหม

ถ้าเกรงว่าจะมีปัญหาก็ระบุเป้าหมายให้ชัดเจนเลยครับจุดเร่ิมต้นจากตรงไหนและสิ้นสุด

ตรงไหนงบเท่าไหร่ท่ีได้ไปแล้วสามารถทําได้ได้ระยะทางก่ีเมตรขอบคุณครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - ผมถึงถามว่าจะกําหนดลงไปเลยไหมมันทําได้อยู่แล้วนะครับคือถนนมันเส้นเดียวกันหรือ

ปลัด อบต. เราเกรงว่าจะไม่ถูกเราก็ทําเป็นสองโครงการเลยก็ได้ครับ

นายประพิช เขตเจริญ - เป้าหมายแรกจากหน้าวัดศรีไพวาสไปบ้านนายสมจิต นามิสาไปถึงหน้าบ้านของ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 นายสมบัติ ชูตา เป้าหมายที่สองจากหน้าบ้านนางคําพันธ์ จันทังถึงบ้านนายบุญจันทร์

สีลาดเลาครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - เชิญท่านส.อบต.หมู่ 9 ครับ

ปลัด อบต.

นางสาวศรัญญา สิทธิภักดิ์ - เป้าหมายแรกนะค่ะจากบ้านนายสมบัติ ชูตาถึงบ้านนายสมจิต นามิสา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ระยะทางประมาณ 60 เมตรค่ะและจุดท่ีสองคือจากบ้านนายคําพันธ์ จันทังถึงบ้าน

นายบุญจันทร์ สีลาดเลาระยะทาง 50 เมตรค่ะรวมเป็น 110 เมตรค่ะ แบ่งเป็น 2 ช่วงค่ะ

ขอบคุณค่ะ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - ลงในเป้าหมายตามน้ีเลยนะครับผอ.ช่างก็จะไปดําเนินการต่อในเรื่องของการประมาณการ

ปลัด อบต. ให้ฝ่ายแผนบันทึกลงไปเลยนะครับเป้าหมายให้ท่านส.อบต.หมู่ 9 เขียนรายละเอียดให้

ฝ่ายแผนใหม่ครับ เชิญท่านบุญเก็งครับ

นายบุญเกง ทรงสิทธ์ิ - เรียนท่านนายกและคณะกรรมการทุกท่านจริงๆแล้วก่อนจะทําแผน ฝ่ายแผนควรจะเรียก

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 หรือเชิญสมาชิกแต่ละหมู่บ้านมาดูแผนของหมู่บ้านตัวเองว่าโครงการไหนควรตัดออก

โครงการไหนยังคงไว้ก่อนที่จะนําแผนเข้าสู่สภาให้พิจารณาจะได้ไม่เสียเวลาแก้แผน

ในที่ประชุมอีกขอบคุณครับ
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นายสมบูรณ์ แข้คํา - ต่อไปโครงการท่ีสองมีท่านไหนจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านประยุทธครับ

ปลัด อบต.

นายประยุทธ เกษี - ในส่วนแผนงานสาธารณสุขผมอยากจะสอบถามว่ามันเกี่ยวกับรพ.สต.ท้ังสองแห่งไหม

ประธานสภา อบต. ของเดิมที่ใช้มันชํารุดมันไม่สามารถดําเนินการต่อหรือซ่อมแซมได้เพราะวัสดุอุปกรณ์ชุดนี้

ใช้มานานก็อาจจะเส่ือมคุณภาพจําเป็นที่จะต้องปรับแผนเพื่อท่ีจะหามาใหม่แต่อยาก

ทราบข้อมูลว่าของเดิมมีกี่เครื่องและอยากทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมแค่นั้นครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - ในเรื่องของเครื่องพ้นหมอกควันของเดิมเรามีท้ังหมด 5 เครื่องเครื่องหนึ่งเวลาเราพ้น

นายก อบต. ออกไปไฟก็จะลุกเลยครับ อีกสองเครื่องชํารุดเสียหาย และอีกสองเครื่องก็ได้ให้ป้องกัน

ซ่อมสําหรับใช้งานบางครั้งก็ใช้ได้ บางครั้งก็ใช้ไม่ได้ บางวันซ่อมได้แต่พอไปลงพ้ืนที่จริงๆ

กลับใช้ไม่ได้มันก็เลยเป็นปัญหาในเร่ืองของการใช้งานส่วนในการดูแลรักษาก็จะเป็นงาน

ป้องกันขององค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ครับ ผมคิดว่าถ้าปีน้ีไข้เลือดออก

ระบาดซึ่งเรามีเคร่ืองใช้งานอยู่สองเคร่ืองจะไม่ทันต่อการบริการประชาชนส่วนราคาที่

จัดซื้อก็คือราคากลางและถ้ามีไข้เลือดออกไม่ระบาดผมก็อาจจะไม่ซื้อหรืออาจซื้อหน่ึง

เครื่องทุกส่ิงอย่างอยู่ที่สถานการณ์และการพิจารณาอีกที ไม่ใช่ว่าตั้งไว้ในแผนสี่เคร่ืองแล้ว

จะซ้ือหมดท้ังสี่เคร่ืองไม่ใช่นะครับ

นายประยุทธ เกษี - ข้อมูลจนใช้ได้สองเครื่องถ้าดูภาพรวมทั้ง 16 หมู่บ้านยังไงก็ไม่พอหรอกสองเคร่ืองมันต้อง

ประธานสภา อบต. มีในแผนครับ มันต้องจัดหาเพราะว่าช่วงหน้าฝนยุงก็ระบาดทุกปีเพราะฉะนั้นเห็นด้วยกัน

แผนนี้ครับ ขอบคุณมากครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - มีคณะกรรมการท่านใดสอบถามอีกไหมครับ เพราะเราจะขอมติแล้วก็จะไปพิจารณาแผน

ปลัด อบต. 5 ปี อีกนะครับ ส่วนเรื่องเครื่องพ่นถ้าแผนเห็นชอบถ้าจะจัดซื้อเราก็ไปโอนงบประมาณ

ผ่านสภาเหมือนเดิมนะครับ ท่านสมาชิกจะต้องไปพิจารณาอีกคร้ังหนึ่งนะครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - ขออนุญาตที่ประชุมนะครับ ในโครงการปรับปรุงร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 –

นายก อบต. 2570 ประจําปีงบประมาณ 2566 โครงการท่ีหน่ึง โครงการปรับปรุงถนนคสล. หมู่ 9

จากบ้านนายสมบัตร ชูตาไปทางทิศตะวันตกถึงบ้านนายสมจิตร นามิสา จุดที่สองจาก

บ้านนายคําพันธ์ จันทังไปทางทิศตะวันตกถึงบ้านนายบุญจันทร์ สีลาดเลาถูกต้องนะ

ครับ ท่านประพิช
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นายประพิช เขตเจริญ - ถูกต้องครับ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9

นายสหาย สังฆะมะณี - ผมขอถามมติที่ประชุมนะครับ โครงการปรับปรุงร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 –

นายก อบต. 2570 ประจําปีงบประมาณ 2566 โครงการท่ีหน่ึง โครงการปรับปรุงถนนคสล. หมู่ 9

จากบ้านนายสมบัตร ชูตาไปทางทิศตะวันตกถึงบ้านนายสมจิตร นามิสา จุดที่สอง

จากบ้านนายคําพันธ์ จันทังไปทางทิศตะวันตกถึงบ้านนายบุญจันทร์ สีลาดเลา

คณะกรรมการท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 43 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

ลาประชุม - คน

ระเบียบวาระท่ี 3.2 - ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เชิญท่านเลขาครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - ต่อไปเป็นแผนนะครับประจําปี 2566 – 20570 แต่ว่าเราจะปรับปรุงทุกปีนะครับ

ปลัด อบต. เพราะฉะน้ันในปี 2567 จะมีทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์โดยมีโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านได้

เสนอเข้ามาในปี 2567 ก็อยากให้แต่ละหมู่บ้านดูด้วยว่าแต่ละโครงการที่เสนอมาถูกต้อง

หรือไม่ ตั้งแต่หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ ท่ี 16 ไม่อยากให้มาปรับปรุงแผนกันไหมอีกนะครับ

จากหน้า 1 ถึงหน้า 39 เน้นที่ปี 2567 นะครับ ส่วนหน้า 40 เป็นต้นไปจะเป็นแผนเดิมท่ี

ทําไว้ห้าปีแล้วยังไม่มีการดําเนินการ ขอให้ท่านได้ดู อภิปราย ซักถาม เรียนเชิญได้นะครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - ก่อนจะพิจารณานะครับ ก็ได้เปิดดูคร่าวๆแล้ว ปัญหาอย่างหน่ึงก็คือเรื่องนํ้านะครับ

นายก อบต. ก็อยากจะฝากคณะกรรมการพัฒนาแผนทุกท่านให้ดูบ้านของท่านหน่อยนะครับเรื่องของ

การขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 มีความจําเป็นเ ร่ืองน้ําแต่ไม่ มีบ่อบาดาลนะครับ

ผมอยากให้ปรับปรุงเรื่องน้ําเข้าไปในแผนไม่ใช่เฉพาะหมู่ 2 นะครับ หมู่บ้านไหนคิดว่าจะ

ขุดเจาะบ่อบาดาลนะครับ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งนี้ ครั้งต่อไปก็คือให้สภา

เป็นผู้อนุมัติ เรื่องที่สองเร่ืองของไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นโครงการหน่ึงท่ีเป็นจุดเส่ียง

เช่น หนองหูลิง หนองแวง ผมก็อยากให้มีในแผนส่วนโครงการท่ีเกินศักยภาพเรื่องถนน

ของหมู่ 15 จะทําเร่ืองของบประมาณเราก็ขอไม่ได้ก็อยากให้มีในแผนสะพานข้าม
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ลําห้วยแต้บ้านท่านไพมณีมันแคบท่ีผักตบชวาไปติดทุกปีซึ่งเราจะขยายก็ไม่ได้เพราะต้อง

ใช้งบประมาณเยอะผมก็อยากให้มีในแผนไว้ ขอบคุณครับ เชิญท่านไพมณี ครับ

นายไพมณี สมนา - เรียนนายกและคณะกรรมการทุกท่าน ผมนายไพมณี สมนา ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน ประชาคมแต่ละหมู่บ้านท่ีส่งเข้ามาหมายถึงปีน้ีใช่ไหมครับ คือ โครงการหมู่ 8 ที่หายไปอยู่

ประมาณ 12 โครงการตอนท่ีสภาจะอนุมัติแผนถึงจะมีเล่มใหญ่อีก 20 โครงการใช่ไหม

ครับ ยกตัวอย่าง หมู่ที่ 16 มีแค่โครงการเดียว ผมอยากถามว่าโครางการที่ตกหล่นไปจะ

บรรจุให้อยู่ใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - แผนที่เสนอมาใหม่เฉพาะ ปี 2567 ส่วนแผนเดิมก็คงไว้ อันนี้ท่ีให้พิจารณาคือของปี 2567

ปลัด อบต. ท่ีชาวบ้านประชาคมเข้ามาว่าถูกต้องไหม ส่วนโครงการเดิมทั้งสามร้อยกว่าโครงการก็คงไว้

เหมือนเดิมเพราะมันเยอะมาก ถ้าฝ่ายแผนจะถ่ายให้คณะกรรมการท้ังหมดก็คงถ่ายไม่ทัน

เพราะเล่มใหญ่มาก ส่วนสภาแค่ 16 เล่ม โดยนําโครงการท่ีเสนอมาใหม่ของปี 67 เอาไป

ใส่ด้วยส่วนปี 2566 68 69 ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องห่วงว่าโครงการจะตกนะครับ

อยากให้ดู เฉพาะ 67 เนื่องจากมันถ่าย ท้ังหมดไม่ได้ เพราะโครงการเยอะมาก

เชิญท่านโยธิน ครับ

ร.ต.โยธิน อุปรา - เรียนท่านประธานและคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านเรื่องที่ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

เลขานุการนายก อบต. ได้ฝากมานั้นผมได้ปรึกษากับหัวหน้าแผนแล้วว่า ทําไมสงยาง หมู่ที่ 16 มี เพียง

สองโครงการ หัวหน้าฝ่ายแผนก็เลยได้ชี้แจงว่าแผนเดิมยังคงอยู่ ผมอยากให้แก้ไข

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เป้าหมาย ร้อยตรีวาสน์ ในเอกสารเป็นไชยทิพย์

ให้แก้ไขเป็นไชยพร ขอบคุณหัวห้าฝ่ายแผนครับ

นายประยุทธ เกษี - ให้เราเข้าใจตรงกันว่าตอนนี้เรากําลังปรับปรุงแผน ซึ่งนําโครางการที่ประชาคมได้เสนอมา

ประธานสภา อบต. เข้าบรรจุในแผนในปีนี้ซึ่งปลัดได้นําเรียนแล้วโครงการจัดทําแผนห้าปี 2566-2570 ก็จะอยู่

ในเล่มเดิมอยู่แล้วสิ่งที่ผมอยากให้ตัวแทนหมู่บ้านท่านไปดูโครางการของหมู่บ้านท่านอย่าง

หมู่ที่ 1 เริ่มเรียงลําดับความสําคัญจากลําดับที่ 1 มันตรงกับประชาคมไหม แต่ที่ติดใจ

โครงการของหมู่ 10 โครงการที่ 71 ผมยืนยันตรงน้ีว่าผ่านประชาคมหมู่บ้านมาและก็เป็น

ความต้องการของชาวบ้านจริงแต่ที่เขียนตัวหนังสือในแผนผมเกรงว่าจะติดขัดในตอนไป

ดําเนินการ โครงการท่ีข้ึนลําดับท่ี 1 ไว้ช่ือโครงการในแผนท่ีส่งให้โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรัง หมู่ 10 เริ่มจากสี่แยกซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านทางด้านทิศเหนือถึงแยกบ้าน

นายทองดี แต่ที่ติดใจก็คือชื่อโครงการ วัตถุประสงค์จริงๆคือเป็นการทําถนนยกให้สูงขึ้น

เพราะฝนมานํ้าจะท่วมขังคือเอาดินมาแล้วเอาลูกรังไหปลงอัดบดอันน้ีคือลักษณะโครงการ
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และเน้ืองานแต่ถ้าเขียนว่าโครางการก่อสร้างถนนลูกรังก็จะหมายความว่าเอาลูกรังไปลง

เลย เวลาจะเอาดินไปลงก่อนก็เอาไปลงไม่ได้ทีน้ี เพราะฉะน้ันผมติดใจตรงชื่อโครงการเท่า

นั้นเองผมไม่แน่ใจว่าผู้ใหญ่บ้านเขาใส่ช่ือมาแบบไหน ถ้าอย่างนั้นให้ผู้ใหญ่บ้านเขาช้ีแจง

ก็แล้วกันครับ

นายอดุลย์ วิเชียรศร - เ รียนคณะกรรมการทุกท่านผมนายอดุล วิเ ชียรศร ผู้ใหญ่ บ้าน หมู่ 10 ตามที่

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ท่านประยุทธ เกษี ได้นําเรียนถึงข้อมูลแผนโครงการท่ี 71 ซึ่งตอนที่ส่งแผนถ้าพิมพ์ตาม

ตัวหนังสือก็จะตรงประเด็นเลยก็เกรงว่าเวลาดําเนินการ เวลาปฏิบัติจะผิดตรงชื่อโครงการ

นะครับ ในโครงการจะบอกว่าโครงการก่อสร้างถนนดินยกสูงก็คือยกระดับซึ่ง ก็

หมายความว่าจะต้องหาดินมาถมให้สูงขึ้นพร้อมลงลูกรังอัดบดน่ีก็คือตัวโครงการที่ได้ส่งให้

ทางเจ้าหน้าที่ เรื่องงบประมาณเราก็ใส่มาไม่น้อยกว่า 300 เมตรนะครับ งบประมาณ

500,000 บาท โครงการท่ี 77 78 79 ท่ีเป็นถนนดินยกสูงก็ทําถนนดินยกสูงก่อนจะลง

ลูกรังอัดบดครับ ขอบคุณครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - ให้ผอ.ช่างได้ช้ีแจงเรื่องช่ือโครงการนะครับ

ปลัด อบต.

นายเชิดชาย รักไท้ - กราบเรียนคณะกรรมการทุกท่านข้อที่ 77 ขอเปล่ียนชื่อโครงการเป็น โครงการปรับปรุง

ผอ.กองช่าง ยกร่องพูนดินคัรบ

นายไพมณี สมนา - กราบเรียนคณะกรรมการทุกท่านขอเพ่ิมเติมเปิดมาหน้า 16 ครับ หมู่ท่ี 8 ลําดับท่ี 61

ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน ลําดับท่ี 62 63 เอาเป็นโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลส์ติก หมู่ท่ี 8 เป้าหมายจาก

ถนนปัทมานนท์ไปถึงหน้าบ้านนายวิรัช โคตะนัน เอาเป็นโครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง

แอสฟัลส์ติกทั้งสามโครงการเลยนะครับ

นายประยุทธ เกษี - ในส่วนของงบประมาณ ผมขอถามความคิดเห็นของผอ.ช่างว่าเราควรจะใส่งบประมาณไป

ประธาน สภา เท่าไหร่เพราะเนื้องานถ้าอยากให้มันเต็มเม็ดมันก็ต้องอัดตั้งแต่ดินและก็ต้องไปอัดลูกรัง

ด้วยถนนถึงจะยกสูงขึ้นแล้วก็เอาคสล.มา เพราะฉะน้ันเราจะอัดงบประมาณไปจนเต็มทาง

ผู้บริหารก็จะมองว่าเราไม่มีเงินพอดังน้ันจึงอยากให้ทางผอ.คํานวณตามความเหมาะสมว่า

จุดประสงค์จริงๆที่อยากได้คือยกระดับถนนให้สูง เพราะตอนน้ีใส่มา 100,000 บาท

จํานวนเงิน 100,000 บาท ลงลูกรังอย่างเดียวก็หมดแล้วไม่ได้ทําอย่างอื่นหรอกอยากให้

แก้ไขตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ
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นายสมบูรณ์ แข้คํา - ให้แต่ละหมู่บ้านดูโครงการของหมู่บ้านตัวเองที่ท่านประชาคมมานะครับ ว่าลําดับถูกต้อง

ปลัด อบต. หรือยังต่อไปเราก็จะทําข้อบัญญัติเมื่อนายกไปเปิดดูแผนสมมุติว่าจะทําโครงการของหมู่

10 ก็ต้องเอาโครงการลําดับที่ 1 ของหมู่ที่ 10 มาพอถึงตอนนั้นผอ.ช่างกับทีมงานเขาถึง

จะลงไปสํารวจมันถึงจะคํานวณเงินออกมาได้

นายประยุทธ เกษี - ที่ผมหมายถึงคือจํานวนเงินทําไมใส่ไว้น้อยจัง อยากให้ช่างซึ่งมีความชํานาญการประมาณ

ประธาน สภา การให้หน่อยที่ใส่มา 100,000 บาท ใครดูก็รู้ว่ามีแค่ลูกรัง เวลาคํานวณมาจริงๆเป็นเงิน

300,000 บาทมันก็ไปขัดแย้งกับแผนใช่ไหมครับมันก็จะทํายากเพราะฉะนั้นประมาณการ

ในแผนมันย่อมมากกว่าดังน้ันก็น่าจะใส่ซักสองสามแสนลงไปก็ได้เพ่ือให้ตัวเลขมันสวยงาม

ขอบคุณครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - หมู่ที่ 1 มีตัวแทนไหมครับถ้าไม่มีอะไรแก้ไข ไปต่อหมู่ที่ 2 ผ่านเลยนะครับ หมู่ที่ 3 จะขอ

ปลัด อบต. แก้ไขแค่ชื่อโครงการนะครับแต่ลําดับถูกต้องนะครับ หมู่ 4 ผ่านนะครับ ต่อไปหมู่ 5 ครับ

นายนรินทร์ เฉลยพจน์ - ลําดับที่ 34 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรขอเพิ่มเติมเป็นเพื่ออุปโภคบริโภคด้วย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 นะครับสถานที่เจาะคือที่สาธารณะประโยชน์คือหนองศาลาคือเป็นแผนป้องกันการขาด

แคลนนํ้าในหมู่ 5 ครับ ลําดับที่ 36 ในแผนที่ประชาคมเข้ามาจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมท่อแบบ

มีบ่อพัก แต่แบบสี่เหล่ียมไม่เอาแล้วแก้ไขเป็นแบบท่อกลมมีบ่อพักขอบคุณครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - ต่อไปหมู่ที่ 6 มีแก้ไขไหมครับ ถ้าไม่มีไปหมู่ที่ 7 เลยครับ ต่อไปหมู่ 8 ครับ หมู่ 9 ครับ

ปลัด อบต. หมู่ 10 เปลี่ยนตามท่ีแจ้งไปแล้วนะครับฝ่ายแผนบันทึกไว้ด้วย หมู่ 10 อยากชี้แจงเพิ่มเติม

เชิญครับ

นายอดุล วิเชียรศร - อยากเพิ่มเติมโครงการลื้อถอนวัชพืชในแหล่งนํ้าสาธารณะหนองใหญ่และลําดับที่ 13

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ลําดับสับเปลี่ยนกัน แอสฟัลส์ติก จากหมู่ 10 ไปถึงหมู่ 10 ขอแก้ไขเป็นจากหมู่ 10 ไปถึง

หมู่ 8 ครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - ส่วนเร่ืองพักตบชะวาหนองใหญ่ได้รายงานเรื่องเข้าสู่จังหวัดแล้วนะครับ เราส่งหนองใหญ่

ปลัด อบต. หนองเดียว เพราะหนองอื่นไม่มีวัชพืชแล้ว หมู่ที่ 11 เชิญครับ

นายวิรัญ ภูเนตร - ขอเพิ่มเติมลําดับท่ี 107 เป้าหมายโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลคุ้มดอนเป้าและคุ้มป่าเพิ่ม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

นายสมบูรณ์ แข้คํา - หมู่ท่ี 12 มีเพิ่มเติมไหมครับ ต่อไปหมู่ท่ี 13 หนองผือครับ ต่อไปหมู่ท่ี 14 ผ่านครับ หมู่ท่ี

ปลัด อบต. 15 ครับเชิญครับ
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นางเอมอร บุญศักดิ์รักษา- ขอแก้ไขโครงการ 145 ถนนคสล.จาก รพ.สต.บ้านสังข์ไปทางทิศตะวันตกถึงสะพานลํา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 ห้วยเงินค่ะและ146โครงการปรับปรุงคสล.จากบ้านสุนทร ขันนาโพธ์ิถึงบ้านนายทองพูล

เปลี่ยนเป็นบ้านนายสุทรี ขันนาโพธ์ิ 2 โครงการขอบคุณค่ะ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - หมู่ท่ี 16 ครับ มีอยู่ 2 โครงการไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคับ สําหรับในยุทธศาสตร์ก็ครบ

ปลัด อบต. ทั้ง 16 หมู่บ้าน ดังน้ัน ถ้าจะทําหมู่ไหนต้องดึงโครงการลําดับที่ 1 มาทําก่อนในข้อบัญญัติ

นะครับ

นายสุขเกียรติ สร้างนานอก - ในด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยากนําเรียนต่อท่านนายกด้าน

อปพร. หมู่ที่ 15 การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนี้ผมดูรายละเอียดเก่ียวกับโครงการแล้วผมมาติดใจอยู่ที่

194 โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลสะอาดสมบูรณ์และ 195 สนับสนุ

สภาตําบลสะอาดสมบูรณ์สองโครงการนี้น่าจะเป็นโครงการเดียวกันนะครับ สนับสนุน

สภาวัฒนธรรมตําบลและส่งเสริมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ผมอยากให้อบต.ของเราซึ่ง

ทางกองการศึกษามีบทบาทสภาวัฒนธรรมตําบลของเราด้วยสามารถดําเนินการข้ึนมาเป็น

รูปธรรมได้หรือไม่ อยากให้ทางอบต.ของเราทําเป็นบอร์ดสภาวัฒนธรรมตําบลเลย

ประธาน รองประธาน เลขา แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ มีจิตอาสา นําไปสู่สภาตําบลระดับ

จังหวัดจะได้เป็นชื่อเสียงของตําบลเราจึงนําเรียนต่อท่านนายกครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - ขอบคุณท่านสุขเกียรติจริงๆแล้วการจะทําให้เป็นรูปเป็นร่างมาถามผมผมก็ยังไม่ทราบเลย

นายก อบต. นะครับว่าใครเป็นประธานสภาตําบลถ้าเ ก่ียวกับวัฒนธรรมผมมีตําแหน่งเ ป็น

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมของอําเภออยู่ ความเป็นรูปธรรมมีอยู่น้อยมาก ของอําเภอก็

เหมือนกันนะครับไม่มีรูปธรรมท่ีชัดเจนขอบคุณท่ีได้แสดงความคิดเห็นถือว่าเป็นโอกาส

และมุมมองอีกมุมหน่ึงของอบต.เราที่อยากจะขับเคลื่อนผมก็ยินดีให้ความสนับสนุนก็

อยากขับเคลื่อนสภาตําบลสะอาดสมบูรณ์ของเราให้เป็นรูปธรรมยินดีสนับสนุน

ขอบคุณครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - ขอเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์นี้นะครับ ในเรื่องของสภาวัฒนธรรมไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานเรานะ

ปลัด อบต. ครับที่ไม่ขับเคล่ือน ทางอําเภอก็ไม่มีเหมือนกันนะครับสมัยก่อนเขามีเงินอุดหนุนให้สภา

วัฒนธรรมตําบลปีละ 10,000 บาทนะครับ ส่วนของเราที่แต่งต้ังไว้ไม่รู้ว่าหมดอายุหรือยัง

ต้องไปตามที่กองการศึกษาดูนะครับ ถ้าหมดแล้วเราจะต้ังใหม่ได้ไหมต้องไปดูสัดส่วน

คณะกรรมการตามท่ีเขากําหนดไว้ คนที่แต่งตั้งน่าจะเป็นวัฒนธรรมจังหวัดเพราะว่ามัน

เก่ียวกับเรื่องงบประมาณอุดหนุน ถ้าเราจะทําก็แต่งต้ังใหม่ให้คณะกรรมการจังหวัดลง

นามให้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นผู้ว่าหรือรองผู้ว่าเป็นคนลงนามนี่แหละ แล้วเราก็ถามเขาต่อว่า
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เขามีเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลอีกไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็ขับเคล่ือนของเราไป

ส่วนโครงการสนับสนุนส่งเสริมสืบสานประเพณีบุญบ้ังไฟเป็นโครงการที่อบต.เราทําขึ้นเอง

นะครับ

นายบุญเก็ง ทรงสิทธ์ิ - เรียนท่านนายกและคณะกรรมการทุกท่านขอแสดงความคิดเห็นเร่ืองกีฬาต้านยาเสพติด

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เป้าหมายคือกีฬาต้านยาเสพติดในแต่ละปีเราก็ใช้งบประมาณมาจัดแข่งขันกีฬาแต่ทําไม

เยาวชนลูกหลานยังติดยาเสพติดอยู่เลย ผมว่าตัวช้ีวัดไม่ตรงนะครับฝากผู้บริหารพิจารณา

ด้วยครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - ครับกีฬาไม่ได้ต้านยาเสพติดอย่างเดียวนะครับ มีทั้งด้านการออกกําลังกาย ด้านความ

ปลัด อบต. สามัคคี ต่อไปยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนเริ่มจากโครงการท่ี 200 เป็นต้นไป

นะครับ มีอะไรจะเสนอไหมครับบทบาทสตรี

นางสถิตย์ ไทยสงคราม - เรียนท่านนายกและคณะกรรมการทุกท่านดิฉันตัวแทนกลุ่มแม่บ้านสตรีในปี 67

ประธานกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี หมู่ที่ 5 ขอให้กลุ่มสตรีได้มีบทบาทสักสองโครงการ เพราะกลุ่มสตรีเราก็ได้มีชื่อเสียงอยู่

ในอําเภอ ในจังหวัด แต่ในตําบลสะอาดสมบูรณ์เรากลุ่มสตรีไม่มีบทบาทเลยค่ะ เวลามี

กิจกรรมก็สามารถเรียกกลุ่มสตรีมาร่วมกิจกรรมก็ได้ขอให้มีบทบาทหน้าที่ในกิจกรรมบ้าง

ฝากไว้ด้วยนะค่ะ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - ต้องให้กลุ่มสตรีทําโครงการเข้ามานะครับว่าอยากทําอะไร สมัยก่นเราก็เคยประกวด

ปลัด อบต. อาหาร ส้มตํา ช่วงจะทําข้อบัญญัติท่านก็ส่งโครงการ ส่งกิจกรรมเข้ามาไว้ท่านนายกก็จะ

พิจารณาครับ ต่อไปยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมครับ

นายประยุทธ เกษี - ขอสอบถามเรื่องโครงการกําจัดผักตบชวาหมู่ 1 - 16 ได้ตั้งงบไว้ 20,000 บาท อยากถาม

ประธานสภา ว่าจะพอไหมถ้าได้ล้ือผักตบ เช่น หนองใหญ่ซึ่งเป็นหนองท่ีใหญ่พอสมควร ถ้าทําจริงต้อง

ใช้งบ 50,000 บาท จะขัดแย้งกับแผนอีกหรือไม่

นายสมบูรณ์ แข้คํา - ต่อไปยุทธศาสตร์สุดท้ายนะครับการบริหารจัดการที่ดี เชิญท่านไพมณีครับ

ปลัด อบต.

นายไพมณี สมนา - ผมขอบรรจุไว้ในแผนครับ หน่ึงรถดั้ม สองรถยนต์ส่ีประตู ไม่รู้ว่าจะบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์

ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน ไหน สามรถเจาะน้ําบาดาล สี่รถตู้ บรรจุไว้ในแผนให้ด้วยนะครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - เราสามารถบรรจุได้ มีในแผนได้ ขอบคุณที่เสนอนะครับ เผื่อมีความจําเป็น เหมือนอย่าง

นายก อบต. รถแม็คโครผมก็มองว่าเรามีงบประมาณพอมีอยู่ถ้าเราซื้อมาใช้ทั้งตําบลก็น่าจะดีต่อตําบล
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เราตอนนี้ก็ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ตามกระบวนการ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหม

ครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมนะครับ โครงการปรับปรุงร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน

พ.ศ. 2566 – 2570 ประจําปีงบประมาณ 2567

คณะกรรมการท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 43 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

ลาประชุม - คน

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวกุลการ ละมุลพงษ์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางณิชาภา อุประจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางบูรณ์ศิริ ภาวะลี)

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน


